

Số: /SKHCN-VP

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020

v/v báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát  
về công tác tuyển dụng công chức,  
viên chức

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Căn cứ Công văn số 371/UBND-TCD-NC ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc rà soát, xử lý đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Công văn số 1643/SNV-TCCC ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Sở Nội vụ về triển khai thực hiện rà soát, xử lý đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức triển khai rà soát tất cả các hồ sơ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Kết quả rà soát như sau:

### **1. Về rà soát công chức**

Tính đến ngày 14/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có 39 công chức, trong đó có 03 công chức lãnh đạo Sở (đã rà soát và báo cáo), 36 công chức thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ, tất cả các công chức đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí hiện tại.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ 36 công chức, tại thời điểm tuyển dụng, xét chuyển công chức, kết quả có phần sai sót 01 trường hợp thuộc đối tượng 1 (Công văn số 371/UBND-TCD-NC), cụ thể: 01 công chức (Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Sở) được chuyển từ đơn vị sự nghiệp trực thuộc về Văn phòng Sở từ tháng 5/2013 không có Quyết định xét công nhận viên chức thành công chức mà chỉ có Quyết định điều động; năm 2005 Quyết định hợp đồng lao động không xác định thời hạn, sai mẫu hợp đồng, nhưng tại các thời điểm tuyển dụng, bổ nhiệm đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

### **2. Về rà soát viên chức**

Qua rà soát số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp, hiện có 39 viên chức, trong đó có 23 trường hợp tuyển dụng sai quy trình thuộc đối tượng 1 (Công văn số 371/UBND-TCD-NC). Nội dung sai chủ yếu là sai mẫu hợp đồng (sử dụng mẫu hợp đồng lao động mà không phải hợp đồng làm việc), ban hành Quyết định

hợp đồng lao động mà không phải là Quyết định tuyển dụng, thiếu công nhận kết quả xét tuyển của cơ quan có thẩm quyền.

### **3. Kiến nghị**

Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra, rà soát các hồ sơ công chức, viên chức đã tuyển dụng sai quy trình, tất cả đủ tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị Sở Nội vụ ra quyết định công nhận chuyển viên chức thành công chức, quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng của viên chức (phụ lục kèm theo)./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT, VP<sub>(B)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Huỳnh Văn Quân**